



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๑๖-๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๔๗ มูลค่าข่าว ๒๗๔,๕๗๕-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ‘มศว’ เปิดโรงเรียน ‘SE’ เตรียมพร้อมสู่มหา’ลัยรับใช้สังคม

**ม**หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษา กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ผ่านการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ก้าวไกล ความหวัง สังคม ความท้าทายใหม่ของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Impact after Social Enterprise Approach) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกิจการเพื่อสังคม และองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาร่วมแสดงทรรศนะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำงานของมหาวิทยาลัย ในแง่ของการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา

“ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ มักเป็นผลเชื่อมโยงมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม, ฐานะทางเศรษฐกิจ และโอกาสทางการศึกษา

“สิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งทำคือการทำให้ความเหลื่อมล้ำของคนในชาติลดลง ซึ่ง Social Enterprise (SE) หรือที่เรียกว่ากิจการเพื่อสังคม จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างมีเหตุมีผล และมีหลายประเทศที่สำเร็จมาแล้ว”

ทั้งนี้ ทาง มศว จะเปิดโรงเรียนผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อให้โอกาสแก่คนทุกเพศทุกวัยมาเรียนทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักธุรกิจที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์, เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม, มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นความดีเป็น



“มศว”

โดยคาดว่าจะเปิดโรงเรียนได้ในช่วงปี 2557 ซึ่งถือเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยจะคัดนักเรียน ม.6 เพื่อมาเข้าเรียน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และไม่ดูคะแนนใด ๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างเดียวคือ แรงบันดาลใจ นอกจากนี้ยังมีการเปิดอบรมระยะสั้น 3-6 เดือนอีกด้วย

ด้าน “มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล” เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโดยดูจ ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “ทุกวันนี้โครงการพัฒนาโดยดูจสร้างผลดีต่อสังคม (Social Impact) ซึ่งวันหนึ่งผมเชื่อว่าจะมีสาขาไปทั่วโลก และสร้าง

แรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น”

ขณะที่ “สนิกดา อารี” Head of Communications and Advocacy for Social Change Department at BRAC, ประเทศบังกลาเทศ กล่าวถึงการค้าเน้นกิจการเพื่อสังคมในประเทศว่าเป็นประเทศที่มีประชากรยากจนค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน เขาก็มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความถนัดทางด้านงานฝีมือ

“ดังนั้น สิ่งที่เราทำเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม คือการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้จากงานฝีมือเหล่านั้น เพื่อให้เขาสามารถพึ่งตัวเองได้ จน

กระทั่งเกิดความเข้มแข็ง นอกเหนือจากการแก้ปัญหาในท้องถิ่นของตัวเองแล้ว หลายผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมในระดับสากลของบังกลาเทศยังมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหามุมอื่น ๆ ของโลกด้วย”

“อย่างไรก็ดี ธุรกิจยักษ์ใหญ่เหล่านี้รู้ดีว่า ถ้าพวกเขาต้องการจะทำโครงการที่เข้าถึงชุมชนต่างถิ่น และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จริง พวกเขาจำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศนั้น ๆ และจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน”

ขณะที่ “ศ.ดร.ไซมอน แดนนี” Director of Enterprise, Development and Social Impact มหาวิทยาลัยนอร์ทแฮมตัน ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกจำนวนมากที่สนใจนำแนวคิดกิจการเพื่อสังคมมาปรับเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยนอร์ทแฮมตัน เป็นต้น

“ซึ่งไม่เพียงแต่เปิดสอนเป็นรายวิชาหรือหลักสูตรอบรมเท่านั้น แต่ยังบูรณาการแนวความคิดเข้ากับทุกภาคส่วน หรือเรียกว่า **Socially Enterprising University** เพราะการดำเนินกิจการเพื่อสังคม และซีเอสอาร์นั้นจำเป็นต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในรั้วสถานศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตที่จบออกไปตระหนักถึงคุณค่าการทำงานเพื่อสังคม”

“ผมมองว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน คงเป็นไปได้ที่ภาคธุรกิจจะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการมาเป็นงานกิจการเพื่อสังคมโดยทันที แต่ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวเองให้เป็น **Social Business** หรือทำธุรกิจเพื่อสังคมได้โดยผ่านการสร้างระบบตลาด, สร้างมาตรฐานการผลิต และห่วงโซ่การผลิต ที่เอื้อต่อผู้คนและโลก”

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญ และเป็นต้นแบบในการเผยแพร่แนวคิดสู่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยร่วมกัน